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นายกสมาคมอนุบาลฯ จี้ภาครัฐประกาศนโยบายการเรียนการสอนสำหรับเด็กปฐมวัยให้ชัดเจน
ชี้พ่อแม่ส่วนใหญ่ยังเข้าใจผิดตั้งความหวังให้ลูกอ่านออกเขียนได้ตั้งแต่อนุบาลเพื่อมีโอกาสเข้าโรงเรียนดัง
ขณะที่มหา�ลัยผลิตครูต้องผลิตครูปฐมวัยที่เข้าใจพัฒนาการของเด็กอย่างแท้จริง

วันนี้ (22 เม.ย.) นางจินตนา ธรรมวานิช นายกสมาคมอนุบาลศึกษาแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เปิดเผยว่า ขณะนี้สมาคมอนุบาลศึกษาแห่งประเทศไทย
ในพระราชูปถัมภ์ฯ พยายามส่งเสริมให้มีการจัดการศึกษาระดับปฐมวัยในโรงเรียนเอกชน
โดยมุ่งเน้นการเรียนการสอนแบบคิดวิเคราะห์ เรียนรู้แบบบูรณาการผ่านการเล่น การสัมผัส และการปฎิบัติจริง
เนื่องจากพบว่า โรงเรียนส่วนใหญ่มุ่งเน้นเพียงให้เด็ก อ่าน ออก เขียน ได้ มากกว่าคิดวิเคราะห์
และบูรณาการแบบมีส่วนร่วมผ่านการเล่น เพราะผู้ปกครองต้องการให้ลูกหลานอ่าน ออก เขียนได้
และสอบเข้าในโรงเรียนประถมศึกษา ดี เด่น ดังได้

นางจินตนา กล่าวต่อไปว่า การฝึกให้เด็กคิดวิเคราะห์ได้ต้องเริ่มที่ตัวครู
แต่ขณะนี้ครูที่สอนระดับอนุบาลไม่ได้จบปฐมวัยโดยตรง ดังนั้นการพัฒนาครูจึงจำเป็นมาก
เพราะหากครูไม่เข้าใจกระบวนการสอน ไม่มีจิตวิญญาณความเป็นครู
และไม่เข้าใจพัฒนาการของเด็กแต่ละช่วงวัยอย่างแท้จริง จะไม่สามารถถ่ายทอดไปยังเด็กได้ถูกต้อง
ขณะเดียวกันวัยอนุบาล ถือเป็นช่วงวัยทองในการเรียนรู้ของเด็ก หากเด็กมีพัฒนาที่ดี รู้จักคิดวิเคราะห์ แก้ปัญหา
มีจินตนาการควบคู่ไปกับการมีคุณธรรมจริยธรรม
และการพัฒนากล้ามเนื้อที่เหมาะสมในช่วงวัยของพวกเขาก็จะถือเป็นการลงทุนที่คุ้มค่า

"ภาครัฐควรประกาศนโยบายการเรียนการสอนสำหรับเด็กปฐมวัยให้ชัดเจน
เพื่อทำความเข้าใจกับผู้ปกครองว่ากระบวนการเรียนของเด็กเป็นอย่างไร และลดความคาดหวัง
เพราะผู้ปกครองส่วนใหญ่เมื่อส่งลูกเข้าเรียนอนุบาลจะคาดหวังว่าลูกต้องอ่าน เขียนได้ทันที
อีกทั้งในส่วนของมหาวิทยาลัยต่างๆ ที่มีการผลิตครู
ก็ควรจัดการเรียนการสอนที่ทำให้ครูปฐมวัยมีจิตวิญญาณของความเป็นครู
และเข้าใจพัฒนาการของเด็กอย่างแท้จริง" นางจินตนา กล่าว
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